

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 16 พ.ย. 2560

หน้า 9 เรื่อง โรงไฟฟ้า

# “บี.กริม” ทูบสถิติทำรายได้สูงสุด!

นางปริญญาด สุทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.60) ว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย และการให้บริการจำนวน 23,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับรู้รายได้การขายไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 (ABP5) ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร เต็ม 9 เดือนของปี 2560 และการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ของโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ ดับบลิวเอชเอ 1 (BPWHAI) ในนิคม อุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งทั้ง 2 โครงการเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.59 และ 1 พ.ย.59 ตามลำดับ

ส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 6,626 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่

EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็น 28% โดยมีสาเหตุหลักมาจากประสิทธิภาพ ที่สูงขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆของกลุ่มบริษัทที่ทยอยเปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์ ถ้าไรสุทธิปรับปรุง 2,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน

นางปริญญาดกล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าสานต่อตามแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ วางไว้ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้น การบริหารโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กับองค์การทหารผ่านศึกและสหกรณ์การเกษตร 7 โครงการ ขนาดกำลัง การผลิตรวม 31 เมกะวัตต์ รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ในต่างประเทศ เช่น มาเลเซียและเวียดนาม.

# ‘บี.กริมฯ’ ลุ้นแข่งประมูล เอสพีพีไฮบริด 200 เมกก

9 เดือนรายได้ทำนิวไธ  
ตะ 2.3 หมื่นล้าน

กรุงเทพธุรกิจ • บี.กริม เพาเวอร์ ลุ้นผลรวมประมูลแข่งขันผลิตไฟฟ้าโครงการเอสพีพีไฮบริด 9 โครงการ 200 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งสร้างโรงไฟฟ้าตามแผน 867 เมกะวัตต์ หนุนรายได้ทั้งปีนี้เข้าเป้าโต 18% จากปีที่ผ่านมา เล็งลงทุนโซลาร์ฟาร์มมาเลย์-เวียดนาม คาดสรุปต้นปีหน้า ขณะที่ 9 เดือนแรกปีนี้ รายได้ตะ 2.3 หมื่นล้าน

นางปริยนาท สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปีนี้ บริษัทยังเดินหน้าสานต่อตามแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่วางไว้ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมุ่งเน้นบริหารโครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เฟส 2 ที่บริษัทร่วมกับองค์การทหารผ่านศึกและสหกรณ์ฯ 7 โครงการ กำลังการผลิตรวม 31 เมกะวัตต์ เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 30 ธ.ค. ปี 2561 ซึ่งได้รับอัตราเงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทาร์ฟ) หรือ FIT อยู่ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย ตลอด 25 ปี

รวมถึง บริษัท ยังเข้าร่วมการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสาน (ไฮบริด) แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียร (เฟิร์ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) หรือ เอสพีพีไฮบริด เฟิร์ม ที่เปิดรับซื้อ 300 เมกะวัตต์ โดยยื่นประมูล 9 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 200 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 14 ธ.ค. นี้ โดยหากบริษัทเป็นผู้ชนะจะส่งผลให้กำลังการผลิตในอนาคตเติบโตขึ้น โดยคาดหวังจะได้รับการรับงานไม่ต่ำกว่า 25% ของปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในมาเลเซีย ประมาณ 500 เมกะวัตต์ และโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในเวียดนาม คาดว่าจะได้ข้อสรุปในต้นปีหน้า

ปัจจุบัน บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,513 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,646 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 21 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 867 เมกะวัตต์

ก่อนหน้านี้ บี.กริม เพาเวอร์ ระบุว่า อยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 3-5 โครงการ กำลังผลิตแห่งละ 100-500 เมกะวัตต์ ซึ่งมีทั้งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทน คาดว่าจะเจรจาสำเร็จ 3 โครงการในปี 2561 โดยคาดว่า ในปี 2561 รายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 18% จากกำลังผลิตไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น

บริษัทยังสนใจเข้าประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนไฮบริดแบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียรชั่วคราว (เซมิ-เฟิร์ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี) หรือ เอสพีพีไฮบริดเฟิร์ม 269 เมกะวัตต์ ที่ภาครัฐเตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าในปีหน้า ส่วนปีนี้ คาดว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่ 18% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2.77 หมื่นล้านบาท

นางปริยนาท กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ย.) มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 23,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และทำสถิติสูงสุด

เนื่องจากรับรู้รายได้การขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอเมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 (ABP5) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เต็ม 9 เดือนของปี และการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ ดับบลิวเอชเอ 1 (BPWHA1) ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งทั้ง 2 โครงการเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ปี 2559 และ 1 พ.ย. ปี 2559 ตามลำดับ